

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ทำการจัดสรรที่พักปีละ ๑ ครั้งโดยรับคำขอตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี บุคลากรผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำหรือข้าราชการที่ไม่มีที่พักเป็นของตนเองหรือของคู่สมรส หรือมีที่พักเป็นของตนเองหรือของคู่สมรสแต่ตั้งอยู่ในระยะทางเกิน ๓๐ กิโลเมตร (นับจากที่พักถึงส่วนงานต้นสังกัด) รวมทั้งจะต้องไม่ได้รับการจัดสรรที่พักจากส่วนงานอื่น นั้น

ในปี ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยประสงค์จะนำที่พักมาจัดสรรประกอบด้วย ที่พักประเภทครอบครัว ประเภทคนโสด และประเภทหอพัก ซึ่งบุคลากรผู้จะยื่นขอรับการจัดสรรนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะการขอที่พักประเภทต่าง ๆ ดังนี้

๑. ที่พักประเภทครอบครัว ต้องมีสถานภาพสมรส หรือหย่าร้างและมีบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู

๒. ที่พักประเภทคนโสดและประเภทหอพัก ต้องมีสถานภาพโสด หรือหย่าร้างแต่ไม่มีบุตร

ดังนั้น บุคลากรที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรใหม่ หรือผู้ได้รับการจัดสรรเดิมที่ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนที่พักไปยังที่พักอื่น สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการจัดสรรต่อมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้กรอกแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรร (Download แบบฟอร์มได้ที่ <http://hrmd.oop.cmu.ac.th> หมวดแบบฟอร์มต่าง ๆ งานกองทุนและสวัสดิการ) ส่งให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณารับรองและรวบรวมส่งให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาแบบคำขอรับการจัดสรรที่พักที่ส่งหลังพ้นกำหนดดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศจัดสรรที่พักประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการจัดสรรที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ดังนั้น จึงออกประกาศผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ที่พักแบบครอบครัว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งระดับ	สังกัด	คะแนน จัดสรร
๑	อ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๗๔
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คำแก้ว	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๗๑
๓	นางพิมพ์พิศา มณีจันทร์	พนักงานปฏิบัติงาน	คณะบริหารธุรกิจ	๖๓
๔	นางมฤดีตร เจริญทรัพย์	พนักงานปฏิบัติงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕๘
๕	นางอรกัญญา เมธา	บรรณารักษ์	สำนักหอสมุด	๕๕
๖	นายพิศุทธิ์ อุดร	พนักงานปฏิบัติงาน	คณะศึกษาศาสตร์	๔๙
๗	นายศราวุธ พัดเกตุ	พนักงานช่าง	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	๔๗
๘	นางธีรภัณฑิ์ ยะโสภะ	พนักงานปฏิบัติงาน	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	๔๓
๙	นางบานเย็น ดีดวง	พนักงานบริการทั่วไป	สำนักงานหอพักนักศึกษา	๔๒
๑๐	นายธนาฤทธิ์ ทิพจร	พนักงานบริการทั่วไป	คณะเกษตรศาสตร์	๓๙
๑๑	นายวรวรรณ อารวงนาลัย	พนักงานบริการทั่วไป	กองพัฒนานักศึกษา	๓๖

๒. ที่พักแบบคนโสด (แฟลต)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งระดับ	สังกัด	คะแนน จัดสรร
๑	อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์	อาจารย์	คณะสังคมศาสตร์	๖๕
๒	อ.ดร.นันทวัฒน์ เสมากุล	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕
๓	อ.ดร.วิรินทร์ดา วงศ์รินทร์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕
๔	อ.ดร.ภวัต ภัคศิรานูวัต	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕
๕	อ.ดร.ตลภาค พรนพรัตน์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๖๕
๖	อ.ดร.โยธิน นิมอุปละ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๕๙
๗	อ.ดร.รัตนารมย์ ฟองเงิน	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	๕๖
๘	Dr.Lee Kian Cheng	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	๕๕
๙	อ.ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์	อาจารย์	คณะมนุษยศาสตร์	๕๑
๑๐	นายรัชชชัย ธรรมขันแก้ว	พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๔๗
๑๑	นางสาววราษา สีสกุล	พนักงานปฏิบัติงาน	คณะจิตรศิลป์	๔๗
๑๒	นางสาวพรรณิ ศรีเรือน	นักการเงินและบัญชี	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔๖
๑๓	นางสาวมัทนา จุมปาทอง	พนักงานปฏิบัติงาน	สภาพนักงาน	๔๑
๑๔	นางสาวชิตาพัฒน์ แปงดำ	นักศึกษศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	๓๖
๑๕	นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ	บรรณารักษ์	สำนักหอสมุด	๓๑

๓. ผู้ได้รับการจัดสรรที่פקแบบหอพัก (หอพักอ่างแก้ว)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งระดับ	สังกัด	คะแนนจัดสรร
	หอพักอ่างแก้วฝ่ายชาย			
๑	ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พนา พงษ์โสภา	พนักงานปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยสังคม	๕๕
๒	นายปวร มณีสถิตย์	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๕๕
๓	นายณัฐพล ต้นตระกูลทรัพย์	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	๕๐
๔	นายกฤษณ์ภูริ นาคทอง	นักวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	๔๕
๕	นายศราวทร ไชยนิล	พนักงานปฏิบัติงาน	ศูนย์ประสานงานวิชาการ	๔๐
๖	นายพลากร เรืองนุกูล	นิติกร	กองกฎหมาย	๔๐
	หอพักอ่างแก้วฝ่ายหญิง			
๑	นางสาวชนิดาภา อีร์ภทรโชติภูมิ	นักวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	๔๒
๓	นางสาวกมลนวรรณ ชุนพิณี	พนักงานปฏิบัติงาน	สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๔๐
๒	นางสาวณัฐนิชา ยาประเสริฐ	พนักงานปฏิบัติงาน	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	๓๗
๔	นางสาวศุภิสรา ฟองทา	พนักงานปฏิบัติงาน	กองพัฒนานักศึกษา	๓๔

เพื่อให้การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยทุกประเภทปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อกำหนดอื่นใดเกี่ยวกับการบริการที่พักมหาวิทยาลัยตามที่มีมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริการที่พักจะกำหนดขึ้นภายหลังอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ก่อนรับที่พักให้จ่ายค่าประกันสิ่งของชำระตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. ย้ายทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรสเข้าที่พักที่ได้รับการจัดสรร
๓. จัดทำสัญญาการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยภายใน ระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่

รับมอบกุญแจ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีที่พักว่างพร้อมสำหรับการเข้าพักอาศัยในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอ กับจำนวนของผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรดังกล่าว ดังนั้น จึงให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่มีคะแนนรวมมากที่สุด เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกที่พักก่อน ส่วนผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อเป็นผู้เลือกที่พักก่อนหลังตามลำดับ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายดำเนินการ

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างสำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักอ่างแก้ว จากผู้พักอาศัย หากมีการปรับปรุงหอพักอ่างแก้ว จะชะลอการจัดสรรที่พักแบบหอพักอ่างแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่